

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN

Chiều ngày 10/10/2024 đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Huyện môn Tiếng Anh với Chuyên đề **“Đổi mới hình thức kiểm tra, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào lớp 10”**. Chuyên đề được tổ KHXH xây dựng và được cô Nguyễn Thị Hồng Hương thực hiện với nhóm lớp 9A1.



Đến với chuyên đề **“Ôn thi vào lớp 10”** cấp Huyện có đ/c Quang Thị Hoàn- Đại diện Sở GDĐT Hà Nội; đ/c Lê Thị Thúy Hồng – Phó trưởng phòng GD&ĐT Gia Lâm; Các đ/c CBQL và giáo viên dạy Tiếng Anh trong toàn Huyện cũng có mặt đông đủ.

Dưới sự chỉ đạo của phòng GDĐT huyện Gia Lâm và sự hỗ trợ sát sao của BGH nhà trường, nhóm tiếng Anh đã thực hiện phần thứ nhất của buổi sinh hoạt qua chuyên đề **“ Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh”**. Sau khi nghiên cứu công văn hướng dẫn cũng như cấu trúc đề thi minh họa vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhóm đã lựa chọn chủ đề ngữ pháp về các thì và thực hiện tiết dạy với đối tượng HS lớp 9.



**Đ/c Đinh Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng tổ KHXH
chia sẻ ý tưởng triển khai xây dựng chuyên đề**

Về dự tiết dạy chuyên đề còn có các đồng chí đại diện Sở GDĐT Hà Nội, phòng GDĐT huyện Gia Lâm, các đồng chí trong BGH các trường cùng toàn thể GV bộ môn Tiếng Anh trong huyện. Sau tiết dạy nhóm đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp hữu ích từ các GV đại diện các nhà trường.

Nhìn chung tiết học đảm bảo mục tiêu mà nhóm đã xây dựng: Học sinh được ôn lại về thì quá khứ đơn (cách sử dụng thì, dấu hiệu nhận biết và cấu trúc câu), học sinh cũng đã biết áp dụng thì quá khứ đơn một cách thành thạo. Ngoài ra HS còn nắm được các thủ thuật làm bài, được rèn các kỹ năng làm các dạng bài bám sát đề minh họa thi vào 10. Đặc biệt là các hoạt động trong tiết học này có thể được áp dụng rộng rãi trong các tiết học khác.

Đền đáp với chuyên đề của nhà trường đồng chí Quang Thị Hoàn- Đại diện Sở GDĐT- cũng đã có những ý kiến đóng góp về tiết dạy cũng như thống nhất chỉ đạo công tác chuyên môn mà các đồng chí GV môn tiếng Anh nói chung cần rút kinh nghiệm như: Thực hiện việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn, hiệu quả hơn trong các tiết học. Ngoài ra Sở GD&ĐT cũng chia sẻ và định hướng một số chuyên môn sâu môn Tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng bộ môn đặc biệt là với đối tượng HS lớp 9 chuẩn bị thi vào 10: Qua buổi SHCM cán bộ, giáo viên trong Huyện cũng hiểu sâu hơn về cấu trúc đề minh họa, một số điểm mới trong bộ đề góp phần giúp các đồng nghiệp hình dung dễ hơn cách thức ôn tập, cách thức phân biệt giữa kiến thức cũ và mới. Việc trang bị các kiến thức cơ bản cần thiết để HS nắm chắc và hiểu rõ bản chất các dạng câu hỏi trong bộ đề từ đó Đ/c cũng giới một số phần mềm hữu ích cho việc dạy- học – kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh, giúp giáo viên và học sinh tiếp cận gần hơn, hiểu rõ hơn các khung năng lực cần thiết trong chương trình GDPT 2018...



Đ/c Quang Thị Hoàn- Đại diện Sở GDĐT Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Lê Thị Thúy Hồng – Phó trưởng phòng GD&ĐT Gia Lâm đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cô và trò 9A1 cũng như sự vào cuộc của tổ nhóm chuyên môn. Chuyên đề đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực giúp cho các giáo viên các trường gắn kết, thể hiện tinh thần sẻ chia, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Đây thực sự là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn sâu thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018.

Một năm học có nhiều điểm mới với nhiều thách thức mới đặc biệt với môn tiếng Anh. Hy vọng qua chuyên đề giúp các trường học tích lũy được những mặt mạnh cũng như khắc phục những tồn tại để giúp các con tiến bộ hơn, sẽ là bước khởi đầu cho nhiều thành công tiếp theo, tiếp tục khẳng định chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh Sinh hoạt chuyên môn cấp Huyện tại nhà trường.



Đ/c Lê Thị Thúy Hồng – Phó trưởng phòng GD&ĐT Gia Lâm



Đ/c Đỗ Thị Hải Yến- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường: Chúc mừng cô giáo Hồng Hương thực hiện chuyên đề



